

26/07/2019: THỨ SÁU TUẦN 16 TN

Thánh Gio-a-kim và An-na, song thân Đức Ma-ri-a

Mt 13,16-17

^{13:16} "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.

^{13:17} Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

LÀ NHÀ CÓ PHÚC

“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe.” (Mt 13,16)

Suy niệm: Nói theo kiểu Việt Nam, “con hơn cha là nhà có phúc” thì quả là gia đình ông bà Gio-a-kim và An-na có phúc tới ba đời, bởi vì họ có một cô con gái “đầy ơn phúc” “hơn mọi người nữ” là Đức Ma-ri-a, và từ Đức Ma-ri-a, có người cháu ngoại là “*Giê-su, con lòng Bà gồm phúc lạ.*” Chúa Giê-su gọi các tông đồ là “có phúc” bởi vì chính tai các ông được nghe Chúa giải thích mâu nhiệm Nước Trời chứ không chỉ nghe qua dự ngôn, và chính mắt các ông được thấy Ngài, Đấng Mê-si-a bằng xương bằng thịt chứ không phải qua hình bóng. Trong ngày lễ hai thánh song thân Đức Ma-ri-a, Lời Chúa trên đây được đặt trong bối cảnh gia đình. Gia đình là “nhà có phúc” khi mỗi người có thể nhìn thấy Đức Giê-su, “Đấng gồm phúc lạ” hiện diện nơi người thân của mình và đối xử với họ một cách yêu mến và kính trọng như đối xử với Chúa.

Mời Ban: Dân gian thường gọi cha mẹ mình là hai vị phật sống trong nhà mà người ta phải hết lòng phụng dưỡng cho trọn bề hiếu thảo. Nhờ bí tích Rửa Tội, người Ki-tô hữu mang trong mình sự sống của Đức Ki-tô phục sinh, và nhờ đó có thể nhìn thấy, bằng cặp mắt đức tin, Chúa Giê-su hiện diện trong người anh chị em của mình. Khi bạn sống mâu nhiệm bí tích Rửa Tội với người thân của mình như thế, bạn đang thực thi một đức hiếu thảo và gia đình bạn đang hưởng một hạnh phúc cao quý hơn gấp bội phần.

Chia sẻ: Gia đình công giáo ngày nay ít cầu nguyện chung. Cả nhóm thảo luận tìm nguyên nhân và đề nghị giải pháp.

Sống Lời Chúa: Làm một việc thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với người thân trong gia đình bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Gia Đình.